



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p>ยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (สวท., MCOT NEWS FM 100.5, innews, ทีวีทุกช่อง)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวชี้แจงกรณีเกิดความเข้าใจผิดเคลื่อนจากคนในสังคม กรณีกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 ที่ระบุว่ามียาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ แต่หลายคนนำไปตีความว่า ถ้ามียาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด จะเป็นผู้เสพ ไม่ผิดกฎหมาย แค่เข้ารับการรักษา ทำให้เกิดความกังวลว่าคนเสพยาบ้าไม่ต้องติดคุก</p> <p>นพ.ชลน่าน กล่าวยืนยันว่า กฎกระทรวงฉบับนี้ ไม่ว่าผู้เสพ ผู้ครอบครอง และผู้ค้า ถือว่ามีความผิด แต่การที่กำหนดยาบ้า 5 เม็ดให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพนั่น เพียงต้องการให้ผู้หลงผิด คิดกลับใจบำบัดรักษา แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดจนหาย ด้วยความสมัครใจ แต่หากไม่ให้ความร่วมมือบำบัด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, สำนักข่าวไทย, innews, ทีวีทุกช่อง)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงกรณีการขอทบทวนกฎกระทรวงที่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการกำหนดปริมาณการครอบครองยาเสพติดไม่เกิน 5 เม็ด ว่า สร.กำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 5 ซึ่งออกกฎกระทรวงไปเมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา ส่วนจะทบทวนหรือไม่ ต้องถามว่าคนที่ขอให้ทบทวนเป็นใคร กลุ่มไหน ด้วยเหตุผลอะไร เพราะก่อนออกมาเป็นกฎกระทรวง มีการจัดทำร่างและเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็น การทำประชาพิจารณ์ ใช้เวลา 15 วันให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น มีหลายฝ่ายเสนอว่าต้องครอบครองไม่เกิน 5 เม็ด จึงได้นำความเห็นนั้นเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ และให้ทฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นตนจึงได้ลงนามออกมาเป็นกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 31 ม.ค. และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา ส่วนผลการบังคับใช้เป็นอย่างไร ต้องดูว่าประชาชนประเทศชาติได้รับประโยชน์หรือไม่ พร้อมยืนยันนโยบายปลูกชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานการบำบัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า, อีจัน, cm108, mcot, newtv, ch3, thaitabloid, inn)</p> <p>- พ.ต.อ.อุเทพ นัยพิน รองโฆษก ตร. ชี้แจงกรณีที่ รมว.สร. ออกกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 โดยย้ำว่าการเสพยาเสพติดยังคงมีโทษอยู่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด กฎหมายมีเจตนารมณ์ช่วยเหลือให้เข้ารับบำบัดโดยไม่เอาผิดทางอาญา หรือการลดการเป็นอาชญากรรมของผู้เสพ มองผู้เสพเป็นผู้ป่วย ใช้กระบวนการทางสาธารณสุข</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, ch7, sondhitalk, mcot)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงกรณีที่ ยศ.ทำหนังสือเสนอให้ออกประกาศกระทรวง กำหนดช่อดอก และสารสกัดจากพืชกัญชาให้เป็นยาเสพติดให้โทษ ว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือแล้ว ซึ่งเป็นข้อเสนอจากกรณีที่ ยศ.ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ และมีความเห็นที่หลากหลาย จึงได้ทำหนังสือสรุปส่งมาให้พิจารณาว่าจะออกประกาศเพิ่มความเป็นยาเสพติดจากพืชกัญชา ที่มีสารสกัด THC มากกว่า 0.2 % หรือไม่ ทั้งนี้ ตนในฐานะ รมว.สาธารณสุข มีหน้าที่ออกประกาศ กำหนดประเภทยาเสพติด แต่หากมีการกำหนดปริมาณจะเป็นกฎกระทรวง ซึ่งประกาศกระทรวงจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ป.ป.ส. ก่อน ซึ่งมีทุกภาคส่วนเป็นคณะกรรมการ โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯและ รมว.พลังงาน เป็นประธาน ถ้าผ่านความเห็นชอบ ตนเองจึงจะมีอำนาจออกประกาศได้</p> <p>ด้าน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เผย เดิมหลังปลดกัญชาออกจากกฎหมายยาเสพติดแล้ว แต่ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีกฉบับหนึ่งที่กำหนดว่า ช่อดอกกัญชาและเมล็ดกัญชายังเป็นสารเสพติดอยู่ จนกว่าจะมี พ.ร.บ. กัญชง กัญชา พ.ศ...ออกมาบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายจะมีกรอบระยะเวลาว่าให้ออก พ.ร.บ.ไว้ แต่ปรากฏว่าพ้นระยะเวลาในการออกกฎหมายแล้ว ทำให้ประกาศนี้ถูกยกเลิกไป ดังนั้น รมว.ยศ. จึงเสนอให้นำประกาศฉบับนั้นกลับมาเข้าบอร์ด ป.ป.ส. ซึ่ง สร. ต้องเป็นคนเสนอเข้ามา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โปสดี เสียตายน สมนุไพรกัญชาที่คนไทยใช้รักษาตัวเอง มีตำรับยาหลงมาเป็น 100 ปี ถูกปู้ยี่ปู้ยำนำมาใช้ในทางที่ผิด คนไม่รู้ด้านตีสร้าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กำแพงขวาง ระบบสาธารณสุขไทยก็ทิ้งขว้าง ต้องตามบั้นท้ายฝรั่งทุกเรื่อง จะใช้กัญชารักษาก็ต้องเป็นกัญชาขึ้นทะเบียนฝรั่ง ราคาแพงแต่ประสิทธิภาพไม่ได้ดีเพราะเป็นสารออกฤทธิ์เดี่ยว</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เสนอตั้ง Provider Board แก้ปัญหาค้างจ่ายบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, เดลินิวส์, isranews, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครือข่ายรพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ชมรม รพศ./รพท. ชมรมรพ.สถาบันกรรมการแพทย์ สมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น และสมาคมรพ.เอกชน ประมาณ 100 คน แต่งชุดดำถือป้ายเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เพื่อช่วยเหลือกรณีปัญหาบริหารการเงินการคลังของสปสช.ที่ทำให้หน่วยบริการขาดสภาพคล่อง/ขาดทุน - ต่อมาเวลา 15.00 น. ปลัด สธ. พร้อมด้วยเลขาธิการ สปสช. แฉลงข่าว โดยปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นพ้องว่าให้มี Provider Board เพื่อคอยสะท้อนถึงนโยบาย กฎเกณฑ์ กติกาของสปสช.ออกมา และให้แก้ปัญหาเงินค้างจ่ายเร่งด่วน โดยการหักเงินให้ชะลอก่อน และเงินที่ค้างต้องทำความเข้าใจว่าจะอัดเงินเข้าระบบอย่างไร ด้านเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. จะบริหารจัดการ รวมถึงการพิจารณาขอร่างจัดตั้ง Provider Board ภายใต้ว.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และเสนอเข้าบอร์ดภายใน 1 เดือน สักส่วนควรมีภาคประชาชน และเครือข่ายแพทย์ รวมถึง รพ.สต.ถ่ายโอน ทั้งนี้ ผู้แทนจากสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่นจะยังคงขึ้นป้ายเรียกร้องจนกว่าจะเห็นผลว่าดำเนินการอย่างแท้จริง <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <ul style="list-style-type: none"> - โพสต์ บอร์ด สปสช. ก็กลุ่มเดิม ๆ มา 20 ปี 	
<p>พื้บอกร้อง พร้อมไปด้วยกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, thailandplus, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รรมว.สธ. เผย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา รพช. “พื้บอกร้องพร้อมไปด้วยกัน” แนะนำปรับวิธีคิด วิธีทำงาน ใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ย้ำพร้อมสนับสนุนเรื่องความก้าวหน้าและช่วยกำลังใจบุคลากร เพื่อร่วมกันพลิกโฉมระบบบริการสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 	
<p>นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจำหน่ายในร้านขายยาคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้อำนาจการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (PHP) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสมุนไพรไทย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ และเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการสมุนไพรไทย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยผ่านการคัดเลือกกว่า 1,000 รายการ ล่าสุดปีนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครือข่ายร้านขายยาคุณภาพ เดินหน้า นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการดังกล่าว เข้าโครงการจัดจำหน่ายในร้านขายยาคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาสมุนไพรคุณภาพ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐานด้วย 	
<p>เตือนตะคริวภาวะที่ผู้สูงอายุควรระวัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., โพสต์ทูเดย์, thebetter, thebangkokinsight, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ไพโรจน์ สุริยกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้สูงอายุมักมีปัญหาการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อลดลงจนเกิดการอ่อนล้าได้ง่าย ส่งผลให้เกิดตะคริวซึ่งปกติไม่เป็นอันตราย เว้นแต่เกิดอาการปวดนานเป็นชั่วโมงขยับเขยื้อนลำบากขณะว่ายน้ำหรือปั่นจักรยาน นอกจากนี้ การเป็นตะคริวบ่อย บวมแดง ผิวหนังเปลี่ยนสี แนะนำให้พบแพทย์ เพราะอาจเป็นสัญญาณของการเกิดโรคอื่นได้ 	
<p>ห้วงขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รศ.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ม.มหาสารคาม กล่าวถึงกรณีการประชุมคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เตรียมพิจารณาข้อเสนอจากภาคธุรกิจที่ให้อีกเล็กลงเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 15 ก.พ. 2567 ว่า หลายประเทศมีมาตรการกำหนดช่วงเวลาจำหน่ายเพื่อป้องกันและลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย ขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ม 1 ชั่วโมง มีการทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 พบการดื่มแล้วขับและปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้น รวมถึงเมืองเดย์เดมา บราซิล ในอดีตเปิดขายได้ 24 ชั่วโมง มีปัญหาอาชญากรรมสูงมาก เมื่อลดเวลาให้จำหน่ายได้ถึงเวลา 23.00 น. ปัญหาอาชญากรรมลดลง 9 รายต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้มีผลกระทบตามมาอย่างชัดเจน 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศ.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร รอง ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวแนะรัฐบาลควรวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย/ กฎเกณฑ์ (Regulatory Impact Analysis : RIA) ของนโยบายนี้ก่อนออกกฎหมาย เนื่องจากอาจมีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทาง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 และในระยะยาวอาจต้องพิจารณากำหนดให้แยกประเภทใบอนุญาตจำหน่ายสุราออกเป็นประเภทร้านที่มีกับไม่มีที่นั่งดื่ม และกำหนดวิธีควบคุม รวมทั้งสถานที่ตั้งและเวลาขายต่างกัน</p>	
<p>กรม.ประกาศหยุดวันสงกรานต์เพิ่ม สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark - โพสต์ข่าว กรม.ประกาศให้วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดเพิ่มกระตุ้นเที่ยวสงกรานต์ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า สมกับเป็น กรม.ตุ้ 3 เลื่อนคนไข้ จัดเวรใหม่กันอีกแล้ว เศรษฐกิจตกก็ช่วยอีกแล้ว</p>	
<p>วัยรุ่นใช้ถุงยางน้อยเสี่ยงกามโรคเพิ่ม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., บ้านเมือง) - สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สสส. กรม สบส. และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จัดกิจกรรม CondomLand พร้อมเปิดผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาวะทางเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน พบสถิติเด็กวัย 12 ปีมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพียง 43% ห่วงเสี่ยงติดกามโรคเพิ่ม เดินหน้ารณรงค์สร้างทัศนคติสถาบันการศึกษาต้องร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และตรวจคัดกรองเกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>เด็กเป็นโรคหัวใจไร้คนช่วยเสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ch7, ch8, pptv, thainews) - ผู้ใช้เฟซบุ๊ก เร็มมม ใหม่ โพสต์เรื่องราวของเด็กนักเรียนรายหนึ่ง ซึ่งมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจ มีอาการกำเริบนอนตื่นทุรนทุราย ชัก สีหน้าซีด แต่กลับมีครูยืนถ่ายคลิป ไม่รีบแจ้งรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล สุดท้ายเสียชีวิตระหว่างนำส่ง รพ.ปทุมธานี</p>	